

Tĩnh Tâm 2018 GD Thánh Anton Quỳnh

Năm nay mùa Đông kéo dài, gần cuối tháng ba mà thời tiết vẫn lạnh lẽo, ướt sũng vì mưa liên tục kéo dài từ ngày này sang ngày khác, cuối tuần tĩnh tâm ánh sáng và mây đen cứ quần quýt bên nhau lúc ẩn lúc hiện hồi hộp làm sao, chiều thứ sáu như dự định mọi người quy tụ đón cha Giảng Phòng, cha Giuse Hoàng Minh, dòng Đa Minh đang du học bên Rôma, cạnh cha luôn có sự hiện diện của cha Gioan Hoàng Ngọc Thanh, thầy sáu Francis, thầy sáu Phêrô. Cha Thanh khai mạc bằng tâm tình vui tươi, cởi mở vốn luôn có trong cha, giới thiệu cha giảng phòng cho mọi người.

Năm nay người viết cảm thấy vui vì chỉ cần những bài thơ của chị **Thanh Thủy** đã nói lên được những diễn biến chính của cuộc tĩnh tâm với chủ đề **Những Cuộc Ra Đi Hay Trở Về** của giáo đoàn. Xin được phép đăng lên để chia sẻ với những người vì hoàn cảnh riêng đã không tham dự được:

Tĩnh tâm đến hẹn lại về
Cộng đoàn công giáo đề huề nơi đây
Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày
Bỏ lại chôn cũ hăng say lên đường
Nơi đây tràn ngập mến thương
Được nghe Cha giảng con đường Chúa đi
Thâm tâm cốt nhục khắc ghi
Năm tuần chay Thánh cần hy sinh nhiều
Thực hành bác ái mọi điều
Tùy theo công việc mang nhiều tình thương
Cho đi đừng có vấn vương
Gieo tình bác ái mến thương chan hòa
Tĩnh tâm gặp gỡ hoan ca
Đêm về đóng góp lời ca thân tình
Nơi đây ta chẳng một mình
Có Cha có Chúa có tình anh em.

Và dưới đây là bài thơ tóm tắt hai điểm chính trong chủ đề chia sẻ nhóm của cha giảng phòng.

Chúa Giêsu là ai đối với tôi?

Giêsu Thiên Chúa là gì với tôi?
Người thì nói Chúa cao vời
Bao dung nhân hậu tuyệt vời vị tha
Người thì nói Chúa là Cha
Luôn luôn che chở bên ta khi cần
Người thì nói Chúa là phần
Gia nghiệp đời sống khi cần lắng lo
Bao nhiêu vương vấn sầu lo
Giữa đời trần thế cần Cha an bài
Người thì nói giống hình hài
Những người nghèo đói thân tàn xác xơ
Còn người cô cút bơ vơ
Chúa là chính Đấng mong chờ yêu thương
Ngài là cuốn sách chỉ đường
Khi cần tìm kiếm tỏ tường sẽ ra
Đồng hành sánh bước bên ta
Yêu thương an ủi giúp ta trong đời
Nói chung Chúa rất tuyệt vời
Ai người chạy đến gọi mời Cha ban.

Mình có chấp nhận sống giống như Chúa không?

Làm sao để được giống Ngài
Giữa đời trần thế lạc loài niềm tin
Dòng đời cứ mãi kiếm tìm
Xa hoa trần thế đắm chìm đam mê
Nay trong giây phút trở về
Những ngày chay Thánh suy về tình Cha
Ôn Ngài đổ xuống bao la
Nếu ta biết sống như Cha nhân hiền

Chấp nhận sống rất kiên cường

Cho dù cuộc sống chán chường lắm than

Hãy tin vào Đấng ân ban

Ngài thương ban xuống muôn vàn ơn thiêng.

Xin cảm ơn chị Thủy đã cho mượn hai bài thơ mượn mà này đề gởi đến quý độc giả cũng là một cách đề gởi lại những kỉ niệm đầy ý nghĩa của cha Giảng phòng và các tỉnh tâm viên, hẹn gặp lại năm 2019, tạ ơn Chúa đã cho chúng con những giây phút sống bên nhau, những lúc chăm chú nghe cha thuyết giảng, lúc chia sẻ lời Chúa, lúc cùng nhau gục mình tưởng niệm và ngắm nhìn Thánh Giá Chúa Kitô, lúc quây quần hát bên nhau hoặc tỉnh táo hơn hờ bên bàn tiệc đã chiến... Những lúc ấy chúng con luôn nhận thức được một điều: **Tất cả là Hồng Ân.**

PC